



**วันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2553**

### **อนุมัติ 14,883 ล้านบาท ช่วยเกษตรกร**

นายวิทยา ประจันตะเสน ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้อนุมัติเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ คือ นาข้าวช่วยเหลือไร่ละ 2,098 บาท จากเดิมไร่ละ 606 บาท พืชไร่ไร่ละ 2,921 บาท จากเดิมไร่ละ 837 บาท และพืชสวนไร่ละ 4,908 บาท จากเดิมไร่ละ 912 บาท โดยเกณฑ์การช่วยเหลือใหม่นี้ คิดจาก 55% ของต้นทุน

สำหรับความเสียหายด้านการเกษตรจากภัยน้ำท่วมนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-28 ต.ค. 2553 มีพื้นที่ด้านการเกษตรที่คาดว่าจะเสียหายทั้งสิ้น 8,842,015 ไร่ แยกเป็นนาข้าว 6,974,414 ไร่ พืชไร่ 1,674,635 ไร่ และพืชสวน 192,966 ไร่ ขณะที่ ด้านการประมงเสียหาย 48,833 ราย พื้นที่ 69,885 ไร่ และกระชังอีก 68,595 ต.ร.ม. รวมวงเงินช่วยเหลือ 218 ล้านบาท ด้านปศุสัตว์เสียหาย 3,041,660 ตัว วงเงิน 335 ล้านบาท รวมวงเงินที่ขอรับการชดเชยด้านความเสียหายทางการเกษตรทั้งสิ้น 14,883 ล้านบาท

**ที่มา เดลินิวส์**

### **"พรทิวา"บินไปสหรัฐฯ 2-7 พ.ย. แก้ปัญหาปลอมปนข้าวหอมมะลิไทย**

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2553 จะนำคณะตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ไปเยือนสหรัฐฯ เพื่อตรวจสอบและแก้ปัญหาบริษัทนำเข้าข้าวไทยในสหรัฐฯมีการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งได้สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพพจน์ข้าวไทย พร้อมกับหารือผู้บริหาร American-Mexican Chamber of commerce เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกำหนดจัดงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย

"แนวทางแก้ไข ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ เพิ่มมาตรการที่เข้มงวดในการกำกับดูแลการตรวจสอบคุณภาพ และการปรับปรุงวิธีการตรวจสอบก่อนส่งออก โดยการตรวจวิเคราะห์ DNA และการต้มข้าวเพื่อป้องกันการปลอมปนในต่างประเทศ จะจัดส่งวิเคราะห์ DNA และจัดจ้างตัวแทนไทยในสหรัฐอเมริกาตรวจสอบกำกับดูแลเครื่องหมายความรับรองหากพบการปลอมปนหรือละเมิดเครื่องหมายรับรองฯให้ดำเนินการทางกฎหมายได้ทันที รวมถึงเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยรู้จักข้าวหอมมะลิไทยที่แท้จริง"

ทั้งนี้สหรัฐฯนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเฉลี่ย 600,000 ตันต่อปี มีไทยเป็นแหล่งนำเข้าข้าวที่สำคัญ โดยมีสัดส่วนตลาดร้อยละ 70 ข้าวที่นำเข้าจากไทยปีละประมาณ 400,000 ตัน (มูลค่าประมาณ 370 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในจำนวนนี้เป็นข้าวหอมมะลิไทยประมาณ 300,000 ตันต่อปี เป็นปลายข้าวและข้าวเหนียวประมาณ 100,000 ตันต่อปี และในปี 2552 สหรัฐฯ นำเข้าข้าวจากไทยปริมาณ 440,366 ตัน บริษัทที่ส่งข้าวไปสหรัฐฯ 5 อันดับแรก ได้แก่ บริษัท สยามเกรนส์ จำกัด บริษัท อุทัยโปรดิวส์ จำกัด บริษัท ไทยลีการเกษตร จำกัด บริษัท ยูนิเวอร์แซลไรซ์ จำกัด และ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด

**ที่มา มติชน**

## หึ่ง!! ลีอศเปคปรับปรุงข้าวจีทูจี อินโดฯขอซื้อข้าวราคามิตรภาพจากไทย

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงพาณิชย์ยกเลิกการขายข้าวในสต็อกรัฐบาลให้แก่บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด ขณะนี้มีผู้ส่งออกยื่นเสนอซื้อข้าวเข้ามาแล้ว แต่เป็นการเสนอซื้อครั้งละเป็นหลักหมื่นถึงแสนกว่าตัน โดยเสนอซื้อในราคาสูงถึงตันละ 12,200 บาท ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอนายไทรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีและรองประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) พิจารณาแล้ว

นอกจากนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียได้เสนอซื้อข้าวสาร 5% จำนวน 5 หมื่นตันจากรัฐบาลไทย ในราคามิตรภาพ ตันละ 450 เหรียญสหรัฐ เป็นการเร่งด่วน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิและภูเขาไฟระเบิด ซึ่งในเมืองต้นรัฐบาลไทยได้เห็นชอบแล้ว โดยอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดและคัดเลือกบริษัทเอกชนในการปรับปรุงและส่งมอบข้าวแบบคัดเลือกพิเศษ คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาในสัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ตาม ในการปรับปรุงและส่งมอบข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) เป็นที่รับรู้ในวงการว่ามักจะมีอุปสรรคเปิดประมูลด้วยวิธีพิเศษโดยอ้างในเรื่องความเร่งด่วน หากเปิดประมูลคัดเลือกแบบปกติจะไม่ทันเวลา และส่วนใหญ่จะมีบริษัทผู้ส่งออกรายใหญ่เกี่ยวข้อง 3-4 รายที่ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองที่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ รัฐต้องจ่ายค่าปรับปรุงในอัตราสูงกว่าปกติ ล่าสุดในวงการค้าข้าววิจารณ์กันว่าค่าปรับปรุงที่เสนอรัฐสูงถึงตันละ 2,000-2,500 บาท อัตราปกติตันละ 1,200-1,500 บาท

ที่มา มติชน

## ผลผลิตเสียหายล้านตัน-'มาร์ค'อ้าอึ้งยังพอกิน

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความเสียหายของผลผลิตข้าวจากปัญหาน้ำท่วมว่า ในแง่ของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศไม่มีปัญหาแน่นอน แต่อาจจะส่งผลกระทบต่อส่งออก แต่จะมีปริมาณแค่ไหนต้องรอดูสต็อกที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งขณะนี้ก็ยังเหลืออยู่มากพอสมควร หากรัฐบาลมีการปรับยุทธศาสตร์ในการระบายข้าวคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไร

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยถึงผลกระทบต่อราคาข้าวสารจากกรณีน้ำท่วมพื้นที่ปลูกข้าวในประเทศว่า หากน้ำในนาข้าวลดลงได้ภายใน 15-20 วัน พื้นที่นาข้าวจะเสียหายไม่มาก โดยคาดว่าจะทำให้ผลผลิตหายไปประมาณ 1 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็น 5 แสนตันข้าวสาร ซึ่งหากรวมกับผลความเสียหายของพื้นที่ปลูกข้าวในประเทศอื่นๆ ที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติอาจทำให้ราคาส่งออกข้าวขาวของไทยในช่วงปลายปีขึ้นไปจนถึงไตรมาสแรกปีหน้าปรับเพิ่มขึ้นเพียง 10% คือปรับจากตันละ 500 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นตันละ 550 ดอลลาร์สหรัฐหรือปรับเพิ่มขึ้นตันละ 50 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,500 บาท หรือเฉลี่ยปรับสูงขึ้นก.ละ 1.50 บาท แต่หากน้ำไม่ลดลงภายใน 20 วันผลผลิตอาจเสียหายมากกว่า 1 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งอาจดันให้ราคาข้าวสารปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าตันละ 550 ดอลลาร์สหรัฐได้ ซึ่งจะต้องรอประเมินความเสียหายของพื้นที่เพาะปลูกข้าวภายหลังน้ำลดที่ชัดเจนอีกครั้ง

สำหรับสาเหตุที่ทำให้คาดว่าราคาจะปรับสูงขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากไทยยังมีสต็อกอยู่จำนวนหนึ่ง ขณะอินเดียนั้นเป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่อีกยังมีข้าวสารในสต็อกกว่า 25 ล้านตัน เนื่องจากมีการประกาศหยุดการส่งออกข้าวมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ต้องจับตาดูนโยบายของรัฐบาลอินเดียนั้นว่าจะเปิดให้มีการส่งออกข้าวหรือไม่ โดยหากเปิดให้ส่งออกอินเดียน่าจะระบายข้าวบางส่วนออกมาขายในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาลมากขึ้น ขณะที่ผลผลิตนาปีของไทยกำลังเริ่มทยอยออกเช่นกัน โดยคาดว่าจะมีผลผลิตรวมประมาณ 20 ล้านตันข้าวเปลือก

"ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะคาดเดาว่าผลผลิตข้าวไทยจะเสียหายมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยรัฐบาลควรชะลอการขายข้าวให้ภาคเอกชนออกไปก่อน เพื่อสำรองสต็อกไว้ใช้ในประเทศและไม่ให้ราคา

ข้าวภายในประเทศแพงจนส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคภายใน ซึ่งคาดว่ารัฐบาลมีสต็อกข้าวเหลือขณะนี้ มีประมาณ 3 ล้านตันข้าวสาร ขณะที่เอกชนก็มีอีกบางส่วน" นายชูเกียรติกล่าว

ส่วนราคาข้าวเหนียวคาดว่าราคาจะไม่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากต้นละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณต้นละ 30,000 บาท ในขณะนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมากแล้ว หากราคาสูงขึ้นกว่านี้ผู้ซื้ออาจหันไปบริโภคข้าวชนิดอื่นๆ แทน แต่ราคาข้าวเหนียวเจ้าภายในประเทศอาจมีปัญหาราคาสูงขึ้นจากผลผลิตที่ลดลงจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ภาคอีสาน ส่วนปริมาณการส่งออกข้าวปีนี้จะยังไม่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเนื่องจากเป็นคำสั่งซื้อล่วงหน้าที่จะทยอยส่งมอบไปยังต่างประเทศไปจนถึงสิ้นปี ส่วนการส่งออกปีหน้าอาจส่งผลกระทบต่อ

**ที่มา ข่าวสด**

## **อีอีซี"ภัยธรรมชาติ"ต้นเหตุ ราคาข้าวตลาดโลกผันผวน**

คณะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (อีอีซี) รายงานเมื่อวันที่ 27 ต.ค. ว่า ความเสียหายที่เกิดกับพื้นที่ปลูกข้าวสำคัญๆ ทั่วโลก กำลังจวบจนทำให้ราคาข้าวโลกช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าผันผวน ประกอบกับแหล่งปลูกข้าวใหญ่ๆ ในปากีสถาน ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ตลอดจนปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมหนักในจีน ทำให้ผลผลิตข้าวในพื้นที่เพาะปลูกข้าวสำคัญๆ ของภูมิภาคเอเชีย ลดลงแล้วประมาณ 5-10% ในปีนี้

"เมื่อมองในภาพรวม ปริมาณข้าวทั่วโลกกำลังอยู่ในภาวะตึงตัว แต่ก็ไม่ได้เลวร้ายเท่ากับสถานการณ์ในภูมิภาคที่เป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญๆ ของโลก ทำให้ไม่สามารถประเมินปริมาณข้าวที่หมุนเวียนอยู่ในแต่ละประเทศของโลกได้ ด้วยเหตุนี้ ราคาข้าวจึงมีความผันผวนมากในช่วง 2-3 เดือนนับจากนี้ไป แต่ไม่เลวร้ายเหมือนวิกฤติราคาข้าวเมื่อปี 2551 ซึ่งราคาข้าวทะยานสูงสุดในรอบ 30 ปี" อีอีซี ซึ่งมีฐานดำเนินงานในฟิลิปปินส์ บทความในนิตยสารรายไตรมาสของอีอีซี ที่มีชื่อว่า "ไรซ์ ทูเดย์" ระบุ

ทั้งนี้ ราคาข้าวสาลีทะยานสูงสุดในรอบ 2 ปี ในช่วงเดือน ส.ค. เมื่อรัสเซียสั่งห้ามส่งออกข้าวสาลีเป็นการชั่วคราวในปีี้ หลังจากเกิดสถานการณ์แล้งทั่วประเทศรวมทั้งไพล่า ซึ่งคาดการณ์ว่าจะทำให้ผลผลิตข้าวสาลีรายปีของรัสเซียลดลงกว่า 30% ส่วนประเทศเพื่อนบ้านและผู้ส่งออกรายอื่นๆ อาทิเช่น คาซัคสถาน และยูเครน ต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภัยธรรมชาติเช่นกัน เช่นเดียวกับแหล่งปลูกข้าวสาลีในแคนาดาที่เผชิญพายุฝนรุนแรง ส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวสาลีได้รับความเสียหายอย่างหนัก

กระทรวงเกษตรสหรัฐ คาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวสาลีทั่วโลกในฤดูเก็บเกี่ยวปี 2553-2554 จะร่วงลง 5.44% จากปีก่อนหน้านี้ เหลือเพียง 643 ล้านตัน

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ราคาข้าวจะทะยานขึ้น เนื่องจากปริมาณข้าวมีจำกัดหลังจากพื้นที่ปลูกข้าวในเอเชีย ซึ่งมีฐานะเป็นทั้งผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก และผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้รับความเสียหายจากพายุและอุทกภัยรุนแรง

ทั้งนี้ คาดว่าผลผลิตข้าวจะลดลงประมาณ 6-8 แสนตันข้าวเปลือก จากที่คาดไว้ 29 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งต้องรอดูสถานการณ์หลังน้ำลดอีกครั้ง แต่ปริมาณข้าวที่ลดลงจะไม่กระทบกับการส่งออก ส่วนราคาจะสูงขึ้นเพราะผลิตข้าวของโลกได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น รัสเซีย อินเดีย ห้ามส่งออกแล้ว ขณะที่เวียดนามคู่แข่งสำคัญของไทยทำสัญญาขายข้าวให้กับอินโดนีเซียล่วงหน้า ปัจจุบันยังไม่มีข้าวที่จะส่งมอบ เพราะผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายจากพายุ ทำให้คาดว่าอินโดนีเซียอาจจะหันมาซื้อข้าวหน้าปีของไทยในช่วงต้นปีหน้าเพื่อเก็บสต็อก ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศสูงขึ้น

ด้านนายมามาดู ซิสส์ (Mamadou Ciss) หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) เฮอร์เมส อินเวสเมนต์ ซึ่งมีฐานอยู่ในสิงคโปร์ (chief executive officer of Singapore-based Hermes Investments Pte.) คาดการณ์ว่า ราคาข้าวอาจเพิ่มขึ้นจากราคาปัจจุบันประมาณ 100 ดอลลาร์ หรือสูงกว่านั้น ประมาณช่วงปลายปีนี้หรือไม่ก็



เดือน ม.ค. โดยราคาข้าวไทย ใช้เป็นมาตรฐานของตลาดเอเชีย เมื่อวันที่ 20 ต.ค. อยู่ที่ 510 ดอลลาร์ต่อตัน ถือเป็นราคาปิดสูงสุดในรอบ 6 เดือน

นายอภิชาติ จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ภัยน้ำท่วม ทำให้ข้าวได้รับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งผลผลิตข้าวนาปี 2553/2554 มีความเป็นไปได้ที่จะหายไปประมาณ 1 ล้านตัน ข้าวเปลือก จากที่ประมาณการไว้ 22.89 ล้านตัน โดยรายงานเบื้องต้นพบว่า ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหาย 4 ล้านไร่ ทำให้ผลผลิตหายไปประมาณ 4-5 แสนตันข้าวเปลือก และแม้ผลผลิตจะลดลงมากถึง 1 ล้านตัน แต่ยังคงหวังว่าข้าวนาปีจะได้ผลิตเต็มที่ และผลักดันให้ผลผลิตข้าวนาปี 2554 มีประมาณ 28 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจากที่คาดไว้ 29 ล้านตันข้าวเปลือก เมื่อรวมกับข้าวในสต็อกรัฐบาล 2-3 ล้านตัน คาดว่าจะไม่กระทบกับการบริโภคในประเทศ และการส่งออก จะยังทำได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 8 ล้านตันข้าวสาร

*"ผลผลิตข้าวที่ลดลงจะไม่ส่งผลกระทบในภาพรวมมาก ส่วนราคาข้าวในปีหน้าจะสูงขึ้นแน่ เพราะทั่วโลกต่างก็ต้องการ"*

นายสมพงษ์ กิตติเรียงลาภ ประธานกรรมการบริษัท พงษ์ลาภ จำกัด กล่าวว่า การคาดการณ์ของอีอีซี ที่ระบุว่า ผลผลิตข้าวโลกจะลดลงเบื้องต้นเห็นว่าจะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการส่งออกข้าว แต่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ แสดงความชัดเจนทั้งเรื่องปริมาณสต็อกที่มีอยู่ และกำหนดแผนระบายแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อไม่ให้ตลาดได้รับผลกระทบ

ส่วนการเจรจาขายแบบรัฐต่อรัฐ ควรให้ผู้ส่งออกเข้ามามีส่วนร่วมช่วย เช่น การรับออเดอร์ประเทศนั้นๆ ไว้ก่อน และให้ผู้ส่งออกปรับปรุงคุณภาพให้ได้ตามที่ผู้ซื้อต้องการ เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในตลาดนั้นๆ ไปโดยสิ้นเชิง

ทั้งนี้ ภาพรวมราคาข้าวถือว่ายังไม่น่าเป็นห่วง แต่คิดว่าควรปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีก จากสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งต้องขึ้นกับแผนบริหารจัดการของรัฐว่าจะสามารถผลักดันราคาได้มากน้อยเพียงใด

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจ*

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

นาย Pham Van Bay อุปนายกสมาคมอาหารเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) ได้กล่าวเดือนสมาชิกของสมาคมว่า จะไม่มีการอนุญาตให้สมาชิกทำสัญญาขายข้าวสำหรับส่งมอบในปีนี้อีกแล้ว เพราะในขณะนี้มีการทำสัญญาขายข้าวไปแล้ว 6.8 ล้านตัน ประกอบกับเกรงกันว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนข้าว ดังนั้นจึงต้องระงับการทำสัญญาสำหรับส่งมอบในปีนี้

ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือนแรกนี้คาดว่าจะส่งออกข้าวได้ 5.8 ล้านตัน ขณะที่มียางานว่าสต็อกข้าว ณ วันที่ 15 ต.ค. ที่ผ่านมามีเพียง 1.1 ล้านตันเท่านั้น

สมาคมอาหารเวียดนาม เพิ่งจะกำหนดราคาขั้นต่ำ (Floor export rice price) ของข้าวขาว 25% เป็นตันละ 445 เหรียญสหรัฐ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 4 แล้วในรอบสองเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในส่วนของข้าวขาว 5% ราคายังเท่ากับเมื่อเดือน ก.ย. คือ 475 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้เพื่อเป็นการชะลอการส่งออกข้าวลงหลังจากช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่มีการส่งออกเป็นจำนวนมาก

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-31 ต.ค. 2553 มีจำนวน 444,215 ตัน มูลค่า 191.985 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 395,040 ตัน มูลค่า 153.647 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 31 ต.ค. 2553 มีจำนวน 5.837 ล้านตัน มูลค่า 2.471 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 5,372,327 ตัน มูลค่า 2.173 พันล้านเหรียญสหรัฐ

นาย Bui Ba Bong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (Deputy Minister of Agriculture and Rural Development) กล่าวว่า ในปัจจุบันชาวเวียดนามปลูกข้าวได้ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุดในบรรดาประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 848 ก.ก.ต่อไร่ และผลิตได้มากขึ้นทุกปี แต่ประชากรก็มากขึ้นทุกปี ทำให้ปริมาณส่งออกเพิ่มได้ช้า

นาย Bui Ba Bong กล่าวว่า ผลผลิตต่อไร่จะแตกต่างกันไปตามสภาพท้องถิ่น จังหวัดในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง คือ Dong Thap, Can Tho และ An Giang ซึ่งเป็นเขตปลูกข้าวใหญ่ที่สุด ให้ผลผลิตสูงสุด 1.168 ตันต่อไร่ เท่ากับประเทศเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น

ในช่วงหลายปีมานี้เวียดนามได้ขยายทั้งเนื้อที่ และหาทางเพิ่มผลผลิตให้ชาวนา ทั้งในด้านการคัดพันธุ์ข้าว นำข้าวพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงออกทดลองปลูก รวมทั้งเริ่มทดลองปลูกข้าวหอมคุณภาพดี ที่ให้ผลผลิตสูงอีกด้วย

ทั้งนี้ กรมการเพาะปลูก (The Cultivation Department) รายงานว่า ในปีนี้คาดว่าเวียดนามจะผลิตข้าวได้ทั้งหมด 39.9 ล้านตัน โดยเป็นผลผลิตข้าวในจังหวัดภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งส่งออกใหญ่ที่สุดประมาณ 23.5 ล้านตันผลิต

กระทรวงเกษตรฯ พยากรณ์ว่า ราคาข้าวในตลาดโลกกำลังจะพุ่งขึ้นสูงในช่วงปลายปี เพราะอินโดนีเซียไม่ประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อรองราคากับไทย และต้องการขอซื้อข้าวจากเวียดนามอีก 200,000 ตัน ขณะที่ไต้หวันเมกกี (Megi) เมื่อเดือนที่แล้ว ทำให้ฟิลิปปินส์อาจจะต้องนำเข้าข้าวอีก 500,000-600,000 ตัน ดังนั้นเวียดนามไม่ควรจะขายข้าวในราคาต่ำกว่าตลาดโลกอีกต่อไป อย่างไรก็ตามเวียดนามมีข้าวเหลือในสต็อกไม่มากนักจากนั้นยังไม่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้าอีกกว่าล้านตัน

ทางด้านนาย Truong Thanh Phong นายกสมาคมอาหารเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VietFood) ได้กล่าวว่าเวียดนามกำลังพัฒนาด้านการผลิตข้าวหนึ่ง และก็มีแผนที่จะขยายตลาดข้าวชนิดนี้ให้ได้ถึง 300,000-400,000 ตันภายในปี 2011 โดยในขณะนี้ความต้องการข้าวหนึ่งในตลาดโลกมีปีละประมาณ 3.5-4 ล้านตัน และราคามักจะสูงกว่าข้าวขาว 5% ประมาณ 70-80 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ในขณะนี้บริษัทสมาชิกของสมาคมมีโรงงานผลิตข้าวหนึ่งแล้ว 2 โรงในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง และกำลังก่อสร้างอีก 3 โรง มีกำลังการผลิตวันละ 500 ตัน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องผลิตข้าวหนึ่งได้ภายในสิ้นปีนี้ และเขามั่นใจว่าข้าวหนึ่งที่เวียดนามผลิตได้จะมีคุณภาพสูงกว่าปากีสถานและอินเดีย นอกจากนี้สมาคมยังได้ร่วมมือกับกรมการเพาะปลูก เพื่อกำหนดเขตพื้นที่พิเศษสำหรับจัดหาวัตถุดิบป้อนโรงงานทั้ง 3 แห่งนี้ด้วย

เวียดนามโดยกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทร่วมมือกับสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) และ Bangkok-based Asia Congress Events Co. จะจัดการประชุมข้าวระหว่างประเทศครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ย. 2553 นี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการหากลยุทธ์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อให้เพียงพอต่อประชากรของโลกที่กำลังเพิ่มขึ้น โดยจะมีการรวมตัวของผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์ ผู้จัดทำนโยบาย ผู้ค้า ภาคเอกชน และภาครัฐเป็นต้น

ทั้งนี้ ในการประชุมที่จะมีขึ้นจะมีการเจรจกันในเรื่องงานวิจัยข้าวล่าสุด เทคโนโลยีในอนาคต การค้าและนโยบาย ซึ่งจะนำมากำหนดบทบาทของข้าวในอนาคต ซึ่งผู้ผลิตข้าวจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการป้องกันความขาดแคลนอาหารในอนาคต

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (The Philippine Department of Agriculture; DA) เปิดเผยว่า ตัวเลขประมาณการผลผลิตข้าวที่ได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นเมกกี (Typhoon Megi, local name: Juan) ใน

ฟิลิปปินส์ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ระดับ 468,546 ตัน ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อผลผลิตข้าวภายในประเทศ โดยความเสียหาย ประมาณการผลิตข้าว ที่เสียหายคิดเป็นมูลค่า 8 พันล้านเปโซ (185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือเป็นสัดส่วนกว่า 6% ของผลผลิตข้าวจำนวน 7 ล้านตัน ในไตรมาส 4

เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน กระทรวงเกษตร ระบุว่า ผลผลิตข้าว 353,415 ตัน ได้รับความเสียหายใน 17 จังหวัดทางเหนือของกรุงมะนิลา โดยความเสียหายทั้งหมดของผลผลิตข้าวมีมูลค่า 1.059 หมื่นล้านเปโซ ทั้งนี้ ความวิตกเกี่ยวกับความเสียหายของผลผลิตข้าวอาจทำให้ราคาในตลาดโลกปรับตัวขึ้น และฟิลิปปินส์จะสั่งซื้อข้าวมากขึ้นในปี 2554

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ได้ยืนยันว่า ฟิลิปปินส์ยังไม่มีความจำเป็นที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มเติมในปีนี้ เพราะสต็อกข้าวของประเทศยังมีจำนวนมาก

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## พม่า

นาย U Thaung Win เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวพม่า (The Myanmar Rice Millers Association; MRMA) ระบุว่า พม่าจะเริ่มส่งออกข้าวหนึ่งไปยังตลาดยุโรปตะวันออกในเดือน ม.ค. ปีหน้า นอกจากตลาดยุโรปตะวันออกแล้ว บังคลาเทศก็เป็นตลาดอีกแห่งหนึ่งที่ต้องการข้าวหนึ่งจากพม่า

ทั้งนี้ พม่ามีโรงสีข้าวหนึ่งอยู่ในเขตอิระวดี (Ayeyarwady) และร่างกุ้ง ซึ่งสามารถผลิตข้าวหนึ่งคุณภาพสูงได้ โดยแต่ละโรงสีมีกำลังการผลิตวันละ 350 ตัน

กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) รายงานว่า ในปีงบประมาณ 2009/10 พม่าส่งออกข้าวกว่า 900,000 ตัน มูลค่า 280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 201 และ 103 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อปี 2008/09 และ 2007/08 ตามลำดับ

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## สิงคโปร์

สมาคมผู้นำเข้าข้าวสิงคโปร์ (The Singapore General Rice Importers Association) ระบุว่า จากการที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะน้ำท่วมครั้งใหญ่ นั้น ยังไม่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวที่สิงคโปร์นำเข้า ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงนี้ค่าเงินของสิงคโปร์ที่แข็งค่าขึ้นได้ช่วยให้การนำเข้าไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนัก

ทั้งนี้จากการสำรวจในซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่พบว่า ราคาข้าวยังคงทรงตัว แม้ว่าราคาข้าวในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 5% แล้วก็ตาม

นาย Tng Ah Yiam ผู้อำนวยการของห้าง Fair Price กล่าวว่า กำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าราคาข้าวจะไม่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับทางมีแผนนโยบายด้านการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ และมีการวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้ผู้ซื้อได้รับความเดือนร้อน พร้อมกับคาดหวังว่าสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวมากนัก

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## บังคลาเทศ

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Procurement of 30,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled Rice) จำนวน 30,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 8 พ.ย. ศกนี้

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)



## ญี่ปุ่น

แม้ว่าญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่สามารถเพาะปลูกข้าวได้เพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศ แต่หากมีการยกเลิกภาษีศุลกากรการนำเข้า (341 เยน/กก. หรือ 4.2 เหรียญสหรัฐ/กก.) ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี การนำเข้าข้าวญี่ปุ่นอาจพุ่งขึ้น 11 เท่า จาก 0.77 ล้านตัน/ปี โดยอาจมีการสั่งซื้อเพิ่มจากต่างประเทศประมาณ 7.6 ล้านตัน/ปี

นาโอโตะ คัง นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอาจจะประกาศร่วมมือในความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership Agreement) กับประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ เวียดนามในการประชุมสุดยอดเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation Forum) เดือนหน้า ซึ่งสมาชิกสมารวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวว่า การเข้าร่วมความตกลงจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตเกษตรในประเทศ เว้นแต่จะมีการยกเลิกภาษีศุลกากรสินค้าเกษตรหลักและข้าว

กระทรวงเกษตรญี่ปุ่นได้ประเมินว่า หากมีการยกเลิกภาษีศุลกากร ญี่ปุ่นจะมีการนำเข้าข้าวสาลีแทนการผลิตในประเทศประมาณ 679,000 ตัน หรือร้อยละ 90 รวมทั้งการนำเข้าน้ำตาลและเนื้อวัวทดแทนการผลิตในประเทศประมาณ 869,000 และ 272,000 ตัน ตามลำดับ

อนึ่ง ภายใต้กรอบความร่วมมือองค์การการค้าโลก (WTO) ในการเจรจาอบูรุกวัย (Uruguay Round) ในปี 2536 ญี่ปุ่นได้กำหนดปริมาณการเปิดตลาดสินค้าข้าวขั้นต่ำไว้ที่ 770,000 ตัน/ปี โดยเริ่มนำเข้าข้าวภายใต้กรอบ WTO เมื่อเดือนเมษายน ปี 2538 โดยรวมการนำเข้า 15 ปีย้อนหลังจำนวนทั้งสิ้น 10.12 ล้านตัน ทั้งนี้ ปริมาณข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศคงเหลือในคลังเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ประมาณ 970,000 ตัน ลดลงจาก 1.11 ล้านตันจากปีก่อนหน้า

ที่มา มกอช.

